

Thanh Trị, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Số: 16/TB-MTTQ-BTT

THÔNG BÁO

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2020, tại Kỳ họp lần thứ 17 – HĐND huyện Thanh Trị, khóa XI

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của huyện Đảng bộ, hướng dẫn thực hiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, công tác tham gia xây dựng Chính quyền của Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện và các Tổ chức thành viên, tập trung vào những nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, NGUYỆN VỌNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN:

Năm 2020, tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận - các đoàn thể phát động.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác chăm lo đối tượng chính sách và người nghèo nhân dịp lễ, tết và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đặt biệt Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, lốc xoáy, thiên tai... Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được kiểm soát có hiệu quả, tạo đồng thuận trong nhân dân. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm, trật tự an toàn giao thông được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo.

Đồng bào dân tộc, tín đồ các tôn giáo ổn định, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Giáo điều, theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm "tốt đời, đẹp đạo"; tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, vận động tín đồ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động không nhỏ đến đời sống nhân dân, thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài, lũ lụt, triều cường dâng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa, hoa màu, chăn nuôi của nhân dân. Tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện tuy từng bước được kiểm soát, nhưng có một số vụ việc xảy

ra mức độ ngày càng tinh vi, khó phát hiện; tình hình cò bạc, đá gà, số đuôi, trộm cắp, đặc biệt thanh niên ở vùng nông thôn sử dụng ma túy đáng lo ngại. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi, làm cho tâm lý người dân chưa thật sự an tâm trong sản xuất, chăn nuôi. Trên địa bàn huyện xảy ra mưa to kèm theo gió giật đã gây thiệt hại 33 căn nhà (*trong đó có 8 căn bị sập hoàn toàn, 18 căn bị thiệt hại trên 50%, 07 căn thiệt hại dưới 50%*) ước tổng thiệt hại 700 triệu đồng. Mặt trận - đoàn thể tham mưu các cấp ủy Đảng, Chính quyền kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục một phần khó khăn.

Trong thời gian tới, Nhân dân mong muốn các ngành chức năng ổn định giá cả, khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương. Giải quyết kịp thời các chính sách, cũng như hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất sau đại dịch Covid-19, để nhân dân an tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CỦA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật:

Tuyên truyền, triển khai học tập từ trong cán bộ đảng viên đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với chính quyền và các Tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217- 218 QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung tư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, họp lệ của đoàn thể, tập huấn, họp khu dân cư, Ngày Hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", nhân kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phát động phong trào "Đoàn kết, sáng tạo", vận động đóng góp “Quỹ vì người nghèo” và tuyên truyền về sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất

nước. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có tác động trực tiếp đến người dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hình thức gặp gỡ tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, các cá nhân tiêu biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến với Chính quyền, xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý đảm bảo sát thực tiễn, đúng pháp luật, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, được nhân dân đồng tình, nhất là những vấn đề có liên quan đến đời sống, sinh hoạt, của các tầng lớp nhân dân. Kết quả được 246 cuộc, quán triệt đến 100% cán bộ hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân có 11.060 lượt người dự.

2. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với các vị Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp:

Để tạo điều kiện, giúp các vị Đại biểu dân cử thực hiện tốt nhiệm vụ, MTTQ các cấp, phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp và các ngành liên quan tổ chức được 20 cuộc, có trên 2.474 lượt người tham dự và đóng góp 232 ý kiến, kiến nghị; trong đó có 214 ý kiến Đại biểu Hội đồng Nhân dân trả lời trực tiếp, 15 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 3 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, được tổng hợp đầy đủ, các cấp xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những yêu cầu, bức xúc của Nhân dân, qua đó, củng cố niềm tin, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Chính quyền:

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp trong huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về PCTNLP và các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: Chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; các quy định liên quan đến cơ chế phân công, phân cấp, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thủ tục hành chính; tài chính công...nhằm phát hiện, kiến nghị đề hạn chế, khắc phục những “khe hở” dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTN. Hoạt động giám sát đột xuất, giám sát thường xuyên để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí; giám sát những vụ việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, xem xét văn bản đã có hiệu lực pháp luật (giám sát văn bản) liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính để góp phần khắc phục tham nhũng vặt.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các Tổ chức thành viên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, các vị chức sắc tôn giáo, Người có Uy tín trong cộng đồng dân cư và nhân dân giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Quy định số 124 QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư đổi

với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, giám sát việc giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Kết quả, Ban Thường trực phối hợp với các Tổ chức thành viên, giám sát và phản biện xã hội năm 2020 với nội dung như sau:

Giám sát: "Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành Tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, áp văn hóa nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017-2020".

Giám sát Hội CCB cùng BCH quân sự xã (TT) làm tham mưu cho Hội đồng chính sách Người có công xã (TT), xét cấp thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh chưa được hưởng chế độ chính sách người có công với Cách mạng.

Giám sát thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2019-2020 đối với 02 đơn vị: Thị trấn Phú Lộc và xã Tuân Tức".

Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đề án: "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025" theo Quyết định số 468/QĐ-TT, ngày 23/3/2013.

Giám sát các CĐCS thực hiện Luật lao động; thực hiện Luật Công đoàn; thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội.

Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong trường học".

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với BTG HU (Tổ biên soạn Báo cáo chính trị) tổ chức Hội nghị: Phản biện góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Mặt trận cơ sở tập trung giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở liên quan đến vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng công trình giao thông, khai thác tài nguyên, chính sách an sinh xã hội...liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân.

Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban của HĐND huyện (Ban Pháp chế - Ban kinh tế) giám sát, khảo sát các Chương trình, Chuyên đề, Đề án phát triển kinh tế, đầu tư công, các chính sách an sinh xã hội ...Thông qua các hoạt động giám sát, phát hiện và góp ý những hạn chế, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị chính quyền các cấp có liên quan xem xét, giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của Nhân dân.

4. Công tác tiếp Công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Tham gia cùng với Chủ tịch UBND huyện và các ngành liên tổ chức tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 lần để nắm dư luận xã hội trong nhân dân, giải quyết những yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia tổ công tác tiếp công dân

phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, Mặt trận đã tham giải thích những thắc mắc của nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp 05 công dân đến cơ quan Ủy Ban MTTQ huyện phản ánh các việc bức xúc, tâm tư, nguyện vọng, qua đó Ban Thường trực đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng những quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo những kết quả hoạt động tham gia xây dựng Chính quyền năm 2020 của Ủy Ban MTTQ huyện, tại kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI (2016 – 2021)/.

T/M.BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH



Lý Văn Nho

Nơi nhận

- TT.HU-HĐND-UBND;
- Các ĐB HĐND huyện;
- MTTQ các xã,tt;
- Lưu VP.